

Năm đề xuất về chính sách được đưa ra trong cuộc bàn thảo cộng đồng tại APNIC 56

[Cuộc họp Chính sách Mở](#) tại cuộc hội thảo APNIC 56 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 9, năm 2023. Sau đây là tổng quan về bốn đề xuất mới và một đề xuất chính sách đang được thảo luận.

prop-148: Không thể chấp nhận cho Thuê Nguồn

Đề xuất này đề nghị văn bản chính sách nên nêu rõ việc không được phép cho thuê các địa chỉ trong khu vực APNIC.

Các chính sách của APNIC hiện tại không nêu rõ ràng về vấn đề này nhưng việc cho thuê địa chỉ là việc không thể chấp nhận nếu địa chỉ đó không phải là một phần không thể thiếu của dịch vụ kết nối. Cụ thể, sự minh giải về nhu cầu sẽ không hợp lệ nếu mục đích của các địa chỉ không phải là để trực tiếp kết nối các khách hàng của một nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP).

prop-152: Giảm ủy quyền IPv4 từ /23 thành /24

Đề xuất này đề nghị tiếp tục ủy quyền các địa chỉ IPv4 theo chính sách hiện tại, tuy nhiên, khi không gian địa chỉ IPv4 trong nhóm sẵn có hiện tại cạn kiệt, ủy quyền IPv4 tối đa sẽ giảm thành /24 và IPv4 sẽ chỉ được ủy quyền cho chủ tài khoản mới từ không gian 'reserved' ('dành riêng') khi có không gian địa chỉ để ủy quyền.

Đề xuất này cũng đề nghị nên tạo một danh sách chờ cho những người có khả năng sẽ yêu cầu trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước khi tất cả không gian địa chỉ IPv4 có sẵn và dành riêng đã cạn kiệt.

Theo đề xuất này, chủ tài khoản APNIC hoặc NIR đã nhận được các địa chỉ IPv4 sẽ không đủ điều kiện để nhận thêm bất kỳ ủy quyền IPv4 nào từ APNIC hoặc NIR sau khi lượng không gian sẵn có hiện tại đã cạn.

prop-153: Đề xuất thay đổi PDP

Đề xuất này đề nghị nên thay đổi Phần 4, Bước 1 của Quy trình phát triển Chính sách (Policy Development Process – PDP) để làm rõ lời kêu gọi đề xuất, thời hạn và gửi lại các đề xuất đã được trả lại cho tác giả để thảo luận thêm với cộng đồng.

prop-154: Thay đổi kích cỡ phân chia IPv4 cho IXP

Đề xuất này đề nghị nên thay đổi kích cỡ mặc định của các sự phân chia IPv4 cho Điểm Trao đổi Internet (IXP) từ /23 thành /26, mà có thể được thay thế tối đa là /22 nếu IXP trả về không gian địa chỉ IPv4 được phân chia trước đó cho nó.

prop-155: Phân chia IPv6 PI cho các Thành viên Liên hợp (Associate Members)

Đề xuất này đề nghị nên cho phép các Thành viên liên hợp đăng ký cho các nguồn Độc lập của Nhà cung cấp IPv6 với các tiêu chí căn cứ tối thiểu, như hiện được quy định trong Mục 9.1.4 của hướng dẫn APNIC đối với các yêu cầu phân bổ và phân chia IPv6 mà không cần phân bổ IPv4 được ủy quyền trước đó, miễn là chủ tài khoản sẽ sử dụng những nguồn này trong vòng 12 tháng tới.

Các phân chia tiếp theo sẽ được đánh giá dựa trên nhu cầu đã được chứng minh của ứng viên và sự tuân thủ các chính sách phân bổ IPv6 hiện tại của APNIC.

Đề xuất này khuyến nghị Ban Điều hành của APNIC cập nhật Tư cách thành viên APNIC: Cấp độ và Quyền biểu quyết Mục 2.2 với những thay đổi được đề xuất.

Theo đề xuất này, việc phân chia địa chỉ độc lập của Nhà cung cấp IPv6 sẽ không thể chuyển nhượng được.

Hãy tham gia! Góp ý kiến

Chính sách tốt lệ thuộc vào quan điểm của mọi người từ khắp nơi trong cộng đồng, vì thế sự tham gia của quý vị là điều quan trọng. Chính sách được triển khai qua một quá trình tham khảo ý kiến cởi mở, minh bạch và từ dưới lên để đạt được sự nhất trí.

Hãy góp ý về các đề xuất về chính sách này bằng cách đăng ký với [danh sách gửi thư](#) của Chính sách SIG hoặc đích thân tham gia hoặc tham gia từ xa diễn đàn [APNIC 56 Policy SIG](#).